

หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม การอบรมสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ

บริษัท เฮฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด

ปรับปรุงเมื่อ พฤษภาคม 2565

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เฮฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด (“เฮฟเล่”) ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมงาน เฮฟเล่ให้ค้ำประกันในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมงาน ตามที่พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศกำหนด

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย (lawful basis) ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เฮฟเล่จึงได้ออกหนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม การ อบรมสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ฉบับนี้ ซึ่งจะอธิบายถึงลักษณะและเหตุผลของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วน บุคคลของผู้เข้าร่วมงาน

หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เฮฟเล่สงวนสิทธิ์โดยมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการปรับเปลี่ยน แก้ไข ลบ และปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เฮฟเล่จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการปรับเปลี่ยนข้อกำหนด ใดๆของเนื้อหาของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของเนื้อหาของนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลนี้ต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เฮฟเล่จะขอความยินยอมจากท่านเพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

โปรดอ่านหนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำขอใดๆ โปรดติดต่อแผนกกฎหมายของเฮฟเล่ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเฮฟ เล่

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เฮฟเล่ทำการเก็บรวบรวม

เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หรือการอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ กับเฮฟเล่ ท่าน จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเฮฟเล่ หรืออนุญาตให้เฮฟเล่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่กับเฮฟเล่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น ตำแหน่งหน้าที่การงาน และชื่อหน่วยงาน ตามที่เฮฟเล่ได้มีการแจ้ง ให้ท่านทราบ เพื่อที่เฮฟเล่จะได้ประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของท่าน และเพื่อแจ้งรายละเอียดและการดำเนินการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านกับเฮฟเล่ หรือไม่ยินยอมให้เฮฟเล่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านข้างต้น เฮฟเล่อาจไม่สามารถให้ท่านเข้าร่วมการประชุมหรือ การอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ กับเฮฟ

ได้ หรือท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมการประชุม หรือการอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ กับ
เฮฟเล่

เฮฟเล่อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลภาพจำลองใบหน้าของท่าน หรือข้อมูลชีวภาพประเภทอื่นๆ (Biometric) เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่านในการเข้าร่วมงาน ซึ่งเฮฟเล่จะขอความยินยอม (Consent) จากท่านก่อนที่เฮฟเล่จะทำการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

นอกจากนี้ เฮฟเล่อาจจัดให้มีการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง และ/หรือภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศของงาน และผู้เข้าร่วมงาน เพื่อใช้ในการทำรายงานและประชาสัมพันธ์งานของเฮฟเล่ ซึ่งเสียง ภาพนิ่ง และ/หรือภาพเคลื่อนไหวของงานอาจปรากฏเสียง และ/หรือภาพของท่านที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้หากท่านพบว่ามีเสียง ภาพนิ่ง และ/หรือภาพเคลื่อนไหวของท่านสามารถขอให้เฮฟเล่ระงับไม่ให้ใช้และ/หรือเผยแพร่ในส่วนของท่านได้

3. ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เฮฟเล่อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นที่เป็นวิทยากร พิธีกร ผู้จัดงาน ผู้สนับสนุน เจ้าของสถานที่จัดการประชุมหรือการอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ผู้ให้บริการระบบลงทะเบียนออนไลน์ ผู้ให้บริการภายนอก และตัวแทนของเฮฟเล่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมหรือการอบรมสัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับเฮฟเล่ให้สำเร็จลุล่วง หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ท่านให้ความยินยอมไว้กับเฮฟเล่ หรือทราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผย

4. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เฮฟเล่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเท่านั้น ในกรณีที่เฮฟเล่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เฮฟเล่จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบและอธิบายถึงฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวมอย่างไร

เฮฟเล่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบการลงทะเบียน โดยท่านเป็นผู้นำส่งข้อมูลเองหรือเฮฟเล่อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่กับเฮฟเล่แล้ว

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เฮฟเล่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมสูญหายโดยอุบัติเหตุ หรือถูกเข้าถึง เปิดเผย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

ทั้งนี้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าว จะเป็นไปโดยจำกัด โดยเฮฟเล่จะอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตน [ในกรณีที่บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน จะเป็นการประมวลผลตามคำสั่งของเฮฟเล่ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data processing agreement: DPA) เท่านั้น]

7. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เฮฟเล่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและไม่เกิน 3 ปี หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฮฟเล่จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และเฮฟเล่จะดำเนินการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาจัดเก็บดังกล่าว

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด ท่านมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเฮฟเล่ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเฮฟเล่

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เฮฟเล่ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้เฮฟเล่เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเฮฟเล่ให้แก่ท่านได้

(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เฮฟเล่แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เฮฟเล่ทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเฮฟเล่ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

9. การติดต่อกับเฮฟเล่

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่นี่

บริษัท เฮเฟล่ (ประเทศไทย) จำกัด (Hafele (Thailand) Limited)

**สถานที่ติดต่อ: สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 57 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260**

โทรศัพท์: (02) 768-7171 หรือโทรสาร: (02) 741-7272

อีเมล: info@hafele.co.th

เว็บไซต์: <https://www.hafelethailand.com/> และ <https://www.hafelehome.co.th/>